



Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com

คู่ครอง ที่ไม่ใช่ คู่สมรส

ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่คงจะทราบกันดีว่าด้วยวีซ่าในหลายๆ ประเภทของออสเตรเลียนั้นท้าทายขึ้นทุกที เพราะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดมากขึ้นจนวีซ่าในบางประเภทนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนไทยหรือนักเรียนทั่วๆ ไป

ยกตัวอย่างเช่น วีซ่าประเภท Skilled Independent ที่เคยอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติที่เรียนจบในสาขาที่ขาดแคลนในออสเตรเลียในขณะนั้น เช่น ทำผม, ทำขนม, ทำครัว, บัญชี และไอทีแบบทั่วไป ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2009 ที่เคยได้ PR กันอย่างง่ายๆ แคเรียนจบ 2 ปีในออสเตรเลีย สอบ IELTS ได้ 5.0 หรืออย่างมากที่สุด 6.0 ก็มั่นใจได้ว่าต้องได้ PR แน่แน่นอน แต่ในปัจจุบัน ต่อให้สอบ IELTS ได้ 7.0 ทุก Part ก็ยังการันตีไม่ได้ว่าจะได้ PR หรือเปล่า เพราะว่าหากผู้สมัครคนอื่นๆ ในสาขาเดียวกันมีคุณสมบัติที่สูงกว่า เช่น ประสบการณ์ทำงานมากกว่า, ได้ IELTS มากกว่า หรือเรียนสูงกว่า นั้นหมายถึงบุคคลนั้นๆ จะได้รับคัดเลือกให้ได้ PR ก่อน แล้วถ้าโควตา PR ในสาขานั้นเต็มแล้ว โอกาสของผู้ที่มีคุณสมบัติที่น้อยที่สุดในปีนั้นก็จะถูกคัดออก พุดง่ายๆ คือ สมัยนี้ต่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะยื่น PR ได้ในแบบ Skilled ก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่ายื่นไปแล้วจะได้รับอนุมัติ หากมีผู้อื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่า ทางอิมมิเกรชันก็จะเลือกคนที่ Best ในสายอาชีพนั้นก่อน และยิ่งกว่านั้นสาขาวิชาชีพที่คนไทยนิยมเรียน เช่น Cookery และ Hairdressing ก็ถูกถอดออกจากไฟของ GSM ไปแล้วอีกด้วย จะยื่นได้ก็ต่อเมื่อมีนายจ้างสปอนเซอร์ให้แต่ก็ต้องมีผล IELTS อยู่ดี


ถึงแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นในบางกรณีก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วต้องมีผล IELTS มาประกอบในใบสมัครด้วย คนไทยที่ทำอาชีพพ่อครัว แม่ครัว จะให้ไปสอบ IELTS ให้ได้ 5.0 ทุก Part ทั้ง อ่าน เขียน พุด ฟัง นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แม้แต่นักเรียนไทยที่เคยยื่น PR แบบ RSMS ไปอยู่นอกเมือง เดียวนี้ก็จะต้องสอบ IELTS ให้ได้ 6.0 ทุก PART ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เช่นกัน แล้วคราวนี้จะเหลือวีซ่าอะไรหนอที่คนไทยจะมีโอกาสได้นอกเหนือจากวีซ่าที่สปอนเซอร์ โดยนายจ้าง ซึ่งต้องมี IELTS อยู่ดี เคยเห็นนักเรียนไทยบางคนสอบแล้วสอบอีกก็ยังไม่ครบทุก Part ซักที แต่บางคนโชคดี รอไปรอมาก็พบกับชาวออสเตรเลียบ้างหรือคนที่ถือซิติเซ่นอยู่แล้วบ้าง คราวนี้เปลี่ยนแนวมายื่นวีซ่าแต่งงานดีกว่า ไม่ต้องไปสอบ IELTS ด้วย เพราะคนจะรักกัน เขาใช้ภาษารักเป็นภาษากลางในการสื่อสารกันค่ะต่อให้สอบ IELTS ตก แต่สอบภาษารักได้คะแนนเต็มค่ะ อย่างนี้อิมมิเกรชันจะมาขัดขวางเรื่องวีซ่าไม่ได้

ขณะนี้วีซ่าฮักคิงส์ชาร์ตไต่อันดับ Top 10 ก็คือวีซ่าคู่ครองค่ะ เพราะดูท่าว่าจะง่ายกว่าทำ Skilled วีซ่าหลายเท่า วีซ่าคู่ครองหรือ Partner Visa นั้นแบ่งออกเป็นวีซ่าแบบคู่ครองแบบมีทะเบียนสมรส Marriage spouse และแบบไม่มีทะเบียนสมรสที่เรียกว่า "Defacto relationship" ซึ่งอย่างแรกคือคู่สมรสทั่วๆ ไปที่มีใบสำคัญการสมรสว่าเป็นสามี-ภรรยา กันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณจะจดแล้วหย่า หย่าแล้วจดก็ครั้งก็ได้ไม่มีข้อกำหนด แต่โควตาในการขอยื่นเรื่องเพื่อทำ PR ให้คู่ครองกับทางอิมมิเกรชันนั้นทำได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น และระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะต้องห่างกัน 5 ปีเป็นอย่างน้อย ส่วน Partner Visa แบบ Defacto Relationship นั้นทำได้โดยไม่ต้องมีทะเบียนสมรสแต่จะต้องมีหลักฐานว่าใช้ชีวิตฉันท์คู่ครองอยู่ด้วยกันมาแล้วเป็นเวลา 1 ปีเป็นอย่างน้อยก่อนยื่นเรื่อง และทำได้ทั้งคู่ครองเพศตรงข้ามและเพศ

เดียวกัน แต่ในใบสมัครยื่นขอวีซ่าชนิดนี้จะต้องมีหลักฐานประกอบยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นอนหาพอที่จะทำให้อิมมิเกรชันเชื่อได้ว่าเป็นคู่ครองกันจริง ไม่ได้จ้างแต่งนะ หลักฐานหลักๆ ก็เอกสารการอยู่ด้วยกัน เช่น บ้านเช่าที่มีชื่อ 2 คน บัญชีธนาคาร ข้าวของเครื่องใช้ใบเสร็จที่ชื่อของด้วยกัน เป็นต้น และพยานบุคคลที่ต้องเขียนรับรองอย่างน้อย 2 คนว่าเป็นเรื่องจริง

ในออสเตรเลียถือว่าการที่คน 2 คนครองรักครองเรือนใช้ชีวิตร่วมกันมาเกิน 1 ปีขึ้นไปก็จะเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์แบบ Defacto ซึ่งสามารถขอยื่นเรื่อง Partner Visa ให้กันได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสให้เป็นสามีภรรยา กัน ในความสัมพันธ์ Defacto นี้ถือว่าเป็นคู่ครองกันแต่ไม่ใช่คู่สมรสค่ะและทำได้ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ ส่วนกฎเกณฑ์การพิจารณาข้ออื่นๆ ก็เหมือนกับ Spouse Visa ทั่วไป และมีโควต้ายื่นเรื่องให้กันได้เพียง 2 ครั้งเช่นกัน และแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 5 ปี

ถามกันมากมายว่าขณะนี้ถือวีซ่านักเรียนอยู่ แต่ยื่นเรื่องขอวีซ่าคู่ครองไปแล้วจะขอหยุดเรียนเลยได้มีระยะหว่างรอเรื่อง คำตอบคือ ยังไม่ได้ค่ะ เพราะวีซ่าหลักของคุณยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ต้องเรียนไปจนกว่าวีซ่าตัวนี้จะหมดหรือจนกว่าวีซ่าตัวใหม่ (Partner) จะได้รับการอนุมัติ ส่วนในกรณีที่วีซ่านักเรียนหมดก่อนที่วีซ่าคู่ครองจะได้ ก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าวีซ่านักเรียนหมด วีซ่าบริติช A จะเข้ามาแทนที่ระหว่างรอเรื่องจนกว่าวีซ่าตัวใหม่จะออกมาค่ะ

อ้อ ก่อนจบบทความในฉบับนี้ ทางอิมมิเกรชันออกประกาศว่าเนื่องจากมีผู้ยื่นขอ Partner วีซ่ามากมายเหลือเกินในช่วงนี้จนทำให้คิวของการพิจารณาเรื่องต้องยืดเวลาออกไป อย่างน้อยต้องรอคนละ 1 ปีกับอีก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย หากฟังจะยื่นเรื่องวีซ่าคู่ครองหรือคู่สมรสไปเร็วๆ นี้ ก็รอไปก่อน ห้ามตามหรือทวงถามก่อนเวลา 13 เดือนเพราะเจ้าหน้าที่ทำงานกันไม่ทันแล้ว ส่วนพวกเอเจ้นท์ที่ลงโฆษณาว่ายื่นเรื่องวีซ่าคู่ครองได้ผลรวดเร็วทันใจในเวลาไม่กี่เดือนนั้น ก็อย่าไปหลงเชื่อเลยล่ะ เพราะถ้าได้ผลรวดเร็วเป็น Tax refund ขนาดนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกตีกลับเพราะเอกสารไม่สมบูรณ์แบบซะมากกว่า ขณะนี้รอไปก่อนอย่างน้อย 13 เดือนเต็มค่ะ รักแล้วต้องรอได้ค่ะ อดทนหน่อยนะค่ะ 

พบกับใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

